

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองราย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑
วันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองราย

.....

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		หมายเหตุ
๑	นายแสงเมือง วรรณสอน	ประธานสภาฯ	แสงเมือง วรรณสอน	
๒	นายอ้วน ชันทะ	รองประธานสภาฯ	อ้วน ชันทะ	
๓	นายสุนทร ดวงไข่ม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองราย	สุนทร ดวงไข่ม	
๔	นายมนัส ผิว่อง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองราย	มนัส ผิว่อง	
๕	นายหนูอินทร์ มาริชิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองราย	หนูอินทร์ มาริชิน	
๖	นายทองใบ เวียงสิมมา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองราย	ทองใบ เวียงสิมมา	
๗	นายสม มีตัน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองราย	นายสม มีตัน	
๘	นายสนั่น คำของ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองราย	สนั่น คำของ	
๙	นายวีรชัย ไชยสะกุล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองราย	วีรชัย ไชยสะกุล	
๑๐	นางแจ่มจันทร์ มีทุน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองราย	แจ่มจันทร์ มีทุน	
๑๑	จำสลิบโทธวัช จันทาพูน	เลขานุการสภาฯ	ธวัช จันทาพูน	
	ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี			

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสมหมาย ภูบัวนาค	รองนายกเทศมนตรีฯ	
๒	นายกันหา ผลบุญ	เลขานุการนายกฯ	
๓	นายประภาส วงศ์สะอาด	ที่ปรึกษานายกฯ	
๔	นางกรพัชร เกิดไธสง	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล	
๕	นายชนะ วงค์ไค้ง	พจน.ประปา	
๖	นายสมเพชร อื่นใจ	ผช.ผู้ใหญ่บ้านเม็งราย	
๗	นางอำพวน มีสัตย์	ผช.ผู้ใหญ่บ้านสันเสลียง	
๘	นายสุชาติ กันทะเขียว	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ บ้านเวียงหวาย	
๙	นายนพพล ธิโนชัย	พจน.เทศบาล(ผู้ช่วยบันทึกการประชุม)	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลเม็่งราย เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็่งรายเข้าห้องประชุม (ห้องประชุมชั่วคราวอาคาร ๑ ชั้น ๒) และตรวจยอดจำนวนสมาชิกสภาผู้เข้าประชุม **ครบองค์ประชุมทั้งหมดสิบคน** และขอเชิญประธานสภาเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายแสงเมือง วรรณสอน (ประธานสภา) ระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ (เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

นายแสงเมือง วรรณสอน (ประธานสภา) ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านในที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมามีข้อความใดควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม	จำนวน ๑๐ เสียง
- ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ

๑. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑.๑ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่า ม.๔

๑.๒ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดทำโครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ (หนองสลาบ) บ้านเวียงสัก ม.๑๒

๑.๓ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดทำโครงการขุดลอกหนอง สาธารณประโยชน์ (หนองอิงหลง) บ้านเวียงหวาย ม.๘

๒. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๒.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

นายแสงเมือง วรรณสอน (ประธานสภา) ระเบียบวาระที่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ๑. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑.๑ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่า ม. ๑.๒ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดทำโครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์(หนองสลาบ) บ้านเวียงสัก ม.๑๒ ๑.๓ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดทำ

โครงการขุดลอกหนอง สาธารณประโยชน์ (หนองอิงหลง) บ้านเวียงหวาย ม.๘ ๒. เรื่องเสนอเพื่อ
ทราบ ๒.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง

นางกรพัชร เกิดไทสง
(หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง
ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ๑. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑.๑ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดทำ
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่า ม.๔ ๑.๒ ขอความเห็นชอบดำเนินการ
จัดทำโครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์(หนองสลาบ) บ้านเวียงสัก ม.๑๒ ๑.๓ ขอความ
เห็นชอบดำเนินการจัดทำโครงการขุดลอกหนอง สาธารณประโยชน์ (หนองอิงหลง) บ้านเวียง
หวาย ม.๘

ขออนุญาตชี้แจงเบื้องต้น ในเรื่องโครงการ การขุดลอก เมื่อวานนี้มีเอกสารส่งมาที่
เทศบาลตำบลเม็งราย รายละเอียดมีเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเยอะมาก ที่เอกสารไม่ชัดเจนตรงนี้
ในโครงการจะต้องชี้แจงรายละเอียดให้ครบ ในนามที่ดิฉันรักษาราชการปลัดเทศบาล ยังมีความไม่
ชัดเจนในเรื่องของปริมาณดินที่ขุดนั้นเอาไปทำอะไรบ้าง ซึ่งการชี้แจงของกองช่าง ไม่ชัดเจนจึง
ต้องส่งกลับไปให้กองช่างว่าให้ทำชัดเจน ซึ่งกองช่างจะต้องไปประมาณการให้เรียบร้อย และใน
เรื่องของโครงการให้ประมาณการให้เรียบร้อยในเรื่องของปริมาณดิน เคยมีกรณีปัญหาเรื่องเอาดิน
ไปขาย อาจจะมีปัญหากับกรรมการตรวจรับได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ถ้าจะขอความ
เห็นชอบจากสภา ต้องให้กองช่างทำให้โดยรายละเอียด

จำลองโพธิ์วัช จันทาพูน
(นิติกร/เลขานุการสภา)

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ขอชี้แจงเพิ่มเติม
ในกรณีนี้ และชี้แจงในฐานะตำแหน่งนิติกร ในเรื่องดังกล่าวเมื่อประมาณ ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา รอง
นายกเทศมนตรีฯ รักษาการแทนนายกฯ ได้รับการประสานงานจากปลัดอาวุโสอำเภอพญา
เม็งรายให้กระผมเข้าร่วมรับฟังกับนายช่างโยธาเทศบาล นายเลิศชาย กาบปิณะ โดยปลัดอาวุโส
พญาเม็งรายผู้รับเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้ชี้แจงว่าเอกสารไม่ครบถ้วนตามละเอียดที่ขอมาแล้วส่งมาให้
อำเภอพิจารณา หากเสนอมาก็ไม่ผ่านอำเภอจึงต้องส่งกลับคืน และเอกสารที่ไม่ครบถ้วนนั้น
มีเอกสารอย่างไรบ้างซึ่งปลัดอำเภอก็ได้ทักท้วงและแจ้งมาให้แก้ไข หรือเพิ่มเติมแล้ว จึงขอชี้แจง
เพิ่มเติม

นายแสงเมือง วรรณสอน
(ประธานสภา)

ท่านสมาชิกสภาบ้านเวียงหวายมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ ซึ่งท่านผู้ใหญ่บ้านได้ประสาน
ขอให้ผมนำเรื่องนี้เข้าในระเบียบวาระการประชุมสภา เนื่องจากเอกสารส่งกลับคืนมาหลายรอบ
แล้ว

นายมนัส ผิวผ่อง
(สมาชิกสภา)

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตอภิปราย ในระเบียบวาระที่ ๓ ในส่วนของเอกสารมีแต่
ระเบียบวาระการประชุมไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการทั้งสามโครงการดังกล่าวหากจะให้สภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการโครงการ ได้อย่างไร ซึ่งเอกสารประมาณการจากกองช่างไม่มี
ผมเข้าใจว่าจะช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านแต่จะต้องมีเอกสารประกอบให้ชัดเจน

นายสม มีตัน
(สมาชิกสภา)

เรียนประธานสภา ขออนุญาตอภิปราย ขอชี้แจงว่าโครงการขุดลอกหนอง
สาธารณประโยชน์(หนองอิงหลง) บ้านเวียงหวาย และอีกสองโครงการผมและสมาชิกสภาไม่ทราบ
เรื่องนี้เลย

นายแสงเมือง วรรณสอน
(ประธานสภา)

การขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์ (หนองอิงหลง) บ้านเวียงหวาย ไม่ทราบว่าดินที่ขุด
ขึ้นมาไปทำที่ไหน ขอให้ชี้แจงให้ชัดเจน ขอให้ผู้ใหญ่บ้านเวียงหวายได้ชี้แจงด้วยครับ

- นายสุชาติ กันทะเขียว (ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงหวาย) เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ขออนุญาตชี้แจงในการขุดลอกโครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์(หนองอิงหลง) บ้านเวียงหวาย นั้น ขออ้างอิงการประชุมของหมู่บ้านในสมุดบันทึกประชุมประจำเดือน ในวาระที่ ๒ ดังนี้ หนองน้ำสาธารณประโยชน์มีจำนวน ๑๔ แปลง แปลงแรกที่อิงหลง ได้ส่งเอกสารให้กับเทศบาลตำบลเม็งราย เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และขอให้เทศบาลฯ จัดสรรงบประมาณ ในการขุดลอกแต่ละแปลง โดยให้เทศบาลฯ ประเมินการ
- นายมนัส ผิวผ่อง (สมาชิกสภา) เรียนประธานสภา ขออนุญาตอภิปราย ตามที่ผู้ใหญ่บ้านเวียงหวาย ได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบนั้น กล่าวถึงความเข้าใจอาจจะคลาดเคลื่อนสิ่งที่กำลังพิจารณาทำตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของชาติ ซึ่งหากสภาเทศบาลมีการเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ โดยที่กองช่างเทศบาลไม่ได้ ประเมินการ และไม่มีเอกสาร หรือมีเอกสารไม่ครบตามที่อำเภอพญาเม็งรายได้ให้คำแนะนำแล้ว โดยเฉพาะปริมาณดินที่ขุดออกไป มีเท่าไร นำไปไว้ที่ไหนก็ไม่มีความชัดเจน สรุปลงแล้วคือเอกสารไม่มี จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วย
- นายสุชาติ กันทะเขียว (ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงหวาย) เรียนประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับเรื่องโครงการขุดลอกบ้านเวียงหวาย คงไม่ทันสำหรับในปีงบประมาณปีนี้ คงเป็นปีต่อไป
- นางกรพัชร เกิดไทสง (หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัดเทศบาล) เรียนประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เอกสารถูกส่งกลับมา ปริมาณดินมีอะไรบ้าง แบบ ปล ๔ ปล ๕ รายละเอียดไม่ครบถ้วน ตั้งแต่ระยะเวลา ในการดำเนินการ ในช่วงไหน ดินที่ขุดเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไร ในตัวโครงการให้ระบุให้ชัดเจน ดินในส่วนที่เหลือเบื้องต้นให้ทราบด้วย ในส่วนที่โครงการนี้ไม่มีรายละเอียดเอกสารในที่ประชุม สรุปลงเอกสารดำเนินการไม่ทัน
- นายสมหมาย ภูบัวนา (รองนายกเทศมนตรีฯ) เรียนประธานสภา ในทางฝ่ายบริหารขอชี้แจง เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านเวียงหวายได้ส่งเรื่องโครงการดังกล่าวให้กับฝ่ายบริหาร
- นายมนัส ผิวผ่อง (สมาชิกสภา) เรียนประธานสภา ขออนุญาตอภิปรายเพิ่มเติม ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลฯ น้ำนี้คือตัวสำคัญเป็นนโยบายของท้องถิ่นอยู่แล้ว ขอให้ฝ่ายบริหาร และผู้ใหญ่บ้านท่านเตรียมเอกสารให้ ครบถ้วนอีกประมาณสองเดือนเตรียมให้พร้อม เพื่อนำเข้าในที่ประชุมสภาในสมัยต่อไปเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
- นายสุชาติ กันทะเขียว (ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงหวาย) เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ได้รับฟังในการเสนอเรื่องโครงการขุดลอกของบ้านเวียงหวาย และให้คำแนะนำหลายประการ ในส่วนในเรื่องของเอกสารของโครงการหาก เรียบร้อย จะนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาในสมัยต่อไป
- นายมนัส ผิวผ่อง (สมาชิกสภา) เรียนประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม การประชุมพิจารณาในระเบียบวาระนี้ไม่มี ตัวแทนของหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่า ม. ๔ และ ตัวแทนหมู่บ้านเวียงสัก ม. ๑๒ โครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์(หนองสลาบ) มารับฟัง ในที่ประชุม ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจง ความเข้าใจด้วย
- นายแสงเมือง วรรณสอน (ประธานสภา) มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ และฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล จะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือ
- หากไม่มีจะขอมติในที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
๑. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑.๑ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่า ม.๔ ๑.๒ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดทำโครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์(หนองสลาบ) บ้านเวียงสัก ม.๑๒ ๑.๓ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดทำโครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์ (หนองอิงหลง) บ้านเวียงหวาย ม.๘

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ - เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๙ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายแสงเมือง วรรณสอน
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ๒. เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๒.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องชี้แจง

นางกรพัชร เกิดไทสง
(หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการแทนปลัดเทศบาล)

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ๒. เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๒.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีการรายงานผลของการประเมินผลมีสองรอบ คือ รอบเดือนเมษายน และเดือนกันยายน ซึ่งในรอบเดือนเมษายน อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมแล้วและรายละเอียดตามเอกสาร ที่ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สรุปให้สมาชิกทุกท่านก่อนการประชุม หลังจากนั้นไปในส่วนหลังเดือนเมษายน ถึง ๓๐ เดือนกันยายนเป็นโครงการที่ดำเนินการให้โครงการแล้วเสร็จ สำหรับในช่วงนี้ที่เป็นปัญหาเพราะสภาพอากาศ สำหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงรายงานให้สภาเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ

๑ ขอรื้อ/เพื่อพิจารณา/ขอความเห็นชอบ

- ๑.๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๘ (อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา)
- ๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ ๙ (อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา)

นายแสงเมือง วรรณสอน
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ๑. ขอรื้อ/เพื่อพิจารณา/ขอความเห็นชอบ ๑.๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๘ (อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา) ๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ ๙ (อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา) ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง

นางกรพัชร เกิดไทสง
(หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการแทนปลัดเทศบาล)

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา สำหรับระเบียบวาระที่ ๔ โครงการดังกล่าวทั้งสองโครงการเทศบาลได้มีหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านขอให้เปลี่ยนแปลงถนนเส้นทางและมีการแจ้งมาขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้

๑.๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๘ (อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา)

ตามหนังสือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเวียงหวาย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากการลงพื้นที่จริงปรากฏว่าถนนสายดังกล่าวดีอยู่แล้วไม่ต้องดำเนินการใดๆ แล้วจึงได้ทำการประชาคมหมู่บ้านกันใหม่เพื่อขอมติที่ประชุมในการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงถนนสายใหม่ที่จะดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นควรเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงถนนเพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเดิมที่ดีอยู่แล้ว เป็นถนนสายใหม่ที่จะต้องทำการปรับปรุงจำนวน ๓ สาย ตามมติที่ประชุมหมู่บ้าน

โดยกองช่างเทศบาล ได้สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๘ และรายละเอียดการประมาณราคา ตามเอกสารที่ได้แนบในการประชุมในครั้งนี้แล้ว

๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ ๙ (อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา)

ตามบันทึกการประชุมประชาคม บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งเทศบาลว่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ ๙ (อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา) ว่าทางหมู่บ้านได้ใช้งบประมาณหมู่บ้านทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วดังนั้นหมู่บ้านได้นำเสนอเรื่องเข้าที่ประชาคมหมู่บ้านมีมติขอเปลี่ยนแปลงถนนเพื่อการเกษตรที่จะต้องปรับปรุงใหม่ ๓ จุด ให้เทศบาลทราบ

โดยกองช่างเทศบาล ได้สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ ๙ และรายละเอียดการประมาณราคา ตามเอกสารที่ได้แนบในการประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายแสงเมือง วรรณสอน มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถาม

(ประธานสภา)

นายมนัส ผิวผ่อง

(สมาชิกสภา)

เรียนประธานสภา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๘ และโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ ๙ ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการประชุมสภา สมัยที่ผ่านมาแล้ว และการขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวหากมีเอกสาร มีการประชาคมจากหมู่บ้าน และกองช่างเทศบาลได้ประมาณการเรียบร้อยแล้วเห็นว่าทางสภาก็คงไม่ขัดข้อง เพียงแต่อยากสอบถามว่าหมู่บ้านที่เหลือที่ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภาสมัยที่ผ่านมาแล้วนั้นได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

นายแสงเมือง วรรณสอน มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม

(ประธานสภา)

เห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๘ และโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ ๙ ที่ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยที่ผ่านมาเป็นสถานที่ใหม่ตามมติการประชาคมของหมู่บ้านดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

- งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายแสงเมือง วรรณสอน ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ หรือเรื่องอื่นๆ เชิญได้ครับ
(ประธานสภาฯ)

นายสมเพชร อื่นใจ ขอสอบถามเรื่องโครงการถนนทางเข้าร้านครัวสุพรรณ ของหมู่บ้านเมืองราย หมู่ที่ ๑๐ ไม่
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมืองราย) ทราบว่าจะเข้าทำงานเมื่อไหร่

นางกรพัชร เกิดไทสง ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วในการดำเนินการต่อไปคือผู้รับจ้างมาทำสัญญากับเทศบาลแล้วจะ
(หัวหน้าสำนักปลัด ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

นายแสงเมือง วรรณสอน มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ สอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม
(ประธานสภาฯ)

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๔ น.

จำสืบท ผู้บันทึก
(ธวัช จันทาพูน)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองราย

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ
(นายมนัส ผิวพ่อง)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ
(นายวีรชัย ไชยสะกุล)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ
(นายสม มีตัน)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายแสงเมือง วรรณสอน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองราย

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันที่.....๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภา สมัย.....สมัยที่.....ครั้งที่...../๒๕๖๑

